

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

"ทรัมป์" เผยสหรัฐจะยุติเกมสงครามบนคาบสมุทรเกาหลี
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวที่สิงคโปร์ ภายหลังจากการประชุมสุดยอดกับนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงว่า สหรัฐจะยุติเกมแห่งสงครามเหนือคาบสมุทรเกาหลี พร้อมกับแสดงความหวังที่จะยุติภาวะสงครามเกาหลีได้โดยเร็ว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน โดยสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% เช่นกันในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 2.8% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2555 หลังจากเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนเม.ย. หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน โดยสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานติดตัว 2.2% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 1.58 จุด นักลงทุนผิดหวังข้มิต"ทรัมป์-คิม" ขณะจับตาประชุมเฟด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับลงเมื่อคืนวันอังคาร (12 มิ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อแถลงการณ์ร่วมในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ซึ่งมีความคลุมเครือและยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ และการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพุธ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,320.73 จุด ลดลง 1.58 จุด หรือ -0.01% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,786.85 จุด เพิ่มขึ้น 4.85 จุด หรือ +0.17% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,703.79 จุด เพิ่มขึ้น 43.87 จุด หรือ +0.57% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินดอลลาร์แข็งหลังข้มิต"ทรัมป์-คิม" ราบรื่น ขณะตลาดจับตาประชุมเฟด, ECB ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันอังคาร (12 มิ.ย.) หลังจากการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ผ่านไปอย่างราบรื่นเมื่อวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุน

จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ รวมทั้งการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกัน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.35 เยน จากระดับ 110.03 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9862 ฟรังก์ จากระดับ 0.9851 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1748 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1787 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3375 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3380 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7572 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7606 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 26 เซนต์ รับคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง สต็อกน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สองเมื่อคืนวันอังคาร (12 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดถูกกดดันในระหว่างวัน จากรายงานที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้ปรับเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนพ.ค. โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบียที่เพิ่มการผลิตตามคำเรียกร้องของสหรัฐ สต็อกน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 66.36 ดอลลาร์/บาร์เรล สต็อกน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 58 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 75.88 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ \$3.8 กังวลดอลลาร์แข็ง, คาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์เมื่อคืนวันอังคาร (12 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันอังคารตามเวลาสหรัฐ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเทขายสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ผ่านไปอย่างราบรื่น สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 3.8 ดอลลาร์ หรือ 0.29% ปิดที่ 1,299.4 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีทรุดต่ำสุดรอบเกือบ 6 ปีในเดือนมิ.ย. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงสู่ระดับ -16.1 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2555 จากระดับ -8.2 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ -14.0 นายออคิม แวมบาค ผู้อำนวยการ ZEW กล่าวว่า การดิ่งลงของดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

สหรัฐและประเทศคู่ค้า รวมทั้งความไม่มั่นใจต่อนโยบายของรัฐบาล อิตาลีที่มีต่อยูโรโซน (อินโฟเควสท์)

"แมนพาวเวอร์"เผยความเชื่อมั่นการจ้างงานภาคการเงินสหราชอาณาจักรติดลบครั้งแรกในรอบ 10 ปี แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางาน ระบุว่า ความเชื่อมั่นในการจ้างงานในภาคการเงินของสหราชอาณาจักรได้ติดลบติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2551 แมนพาวเวอร์ กรุ๊ปเปิดเผยว่า ผลการสำรวจแนวโน้มความต้องการจ้างงานในภาคการเงินสำหรับไตรมาส 3 ของปีนี้อยู่ที่ระดับ -1% ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการเงินต้องการลดการจ้างงาน มากกว่าการเพิ่มการจ้างงานในช่วงฤดูร้อนนี้ แมนพาวเวอร์ยังระบุว่า การจ้างงานในภาคสาธารณสุขอยู่ที่ระดับ -3% ขณะที่ภาคก่อสร้างทรงตัว ส่งผลให้ตัวเลขแนวโน้มการจ้างงานแห่งชาติอยู่ที่ระดับ +4% สำหรับไตรมาส 3 ขณะที่ปีนี้มีแนวโน้มเป็นปีที่ขบเซามากที่สุดสำหรับการจ้างงานในสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่ปี 2555 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบหลังซั่มมิต"ทรัมป์-คิม" ขณะนักลงทุนจับตาการประชุมเฟด, ECB ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนวันอังคาร (12 มิ.ย.) โดยบรรยากาศการซื้อขายได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนผิดหวังต่อแถลงการณ์ร่วมในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ซึ่งมีความคลุมเครือและยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ รวมทั้งการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกัน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.1% ปิดที่ 387.53 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,842.30 จุด ลดลง 0.61 จุด หรือ -0.00% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,453.37 จุด ลดลง 20.54 จุด หรือ -0.38% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,703.81 จุด ลดลง 33.62 จุด หรือ -0.43% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเผยดัชนี PPI ขยายตัว 2.7% เดือนพ.ค. ทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 17 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7 % เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็น การขยายตัวรวดเร็วสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้ และทำสถิติขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาล้างงานที่เพิ่มขึ้น รายงานระบุว่า การติดตัวขึ้นของราคาสินค้าจะชวยหนุนราคาผู้บริโภคให้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจตรงตามเป้าหมายของ BOJ ที่ต้องการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 74.31 จุด ขานรับประชุมซั่มมิต "ทรัมป์-คิม" ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดติดตัวขึ้นแตะ

ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์วันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนืออาจจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีในที่สุด สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดบวก 74.31 จุด หรือ 0.33% อยู่ที่ 22,878.35 จุด (อินโฟเควสท์)

จีน

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยกู้เงินหยวนเดือนพ.ค.หดตัว ส่วนปริมาณเงิน M2 ทรงตัว ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนพ.ค. อยู่ที่ระดับ 1.15 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.797 แสนล้านหยวน) ซึ่งลดลงจากระดับ 1.18 ล้านล้านหยวนในเดือนเม.ย. สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นอกจากนี้ รายงานของธนาคารกลางจีนยังระบุว่า ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ M2 ซึ่งครอบคลุมเงินสดหมุนเวียนและเงินฝากทุกประเภท เพิ่มขึ้น 8.3% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเท่ากับอัตราขยายตัวในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 27.02 จุด ขานรับซั่มมิต"ทรัมป์-คิม" ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันอังคารปรับตัวสูงขึ้น หลังจากจีนได้ขานรับผลการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ปิดฉากลงแล้วในวันอังคาร สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 27.02 จุด หรือ 0.89% ปิดที่ 3,079.80 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

สาระสำคัญแถลงการณ์ร่วมระหว่าง"ทรัมป์-คิม" หลังเสร็จสิ้นประชุมซั่มมิต การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้เสร็จสิ้นแล้วในวันอังคาร ต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญในแถลงการณ์ที่ปธน.ทรัมป์และนายคิมลงนามร่วมกัน 1.ตกลงที่จะสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีครั้งใหม่เพื่อให้มีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรเกาหลี 2.ตกลงที่จะร่วมมือกันสร้างกลไกสันติภาพที่ยั่งยืน และมีเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี 3.ตกลงที่จะค้นหาวิถีทางสงครามและผู้ที่สูญหายไปในการทำสงครามเกาหลี 4.ตกลงที่จะจัดการเจรจาทวิภาคีนำโดยนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือในไม่ช้า ส่วนปธน.ทรัมป์ได้ให้คำมั่นที่จะรับประกันความมั่นคงต่อเกาหลีเหนือ ขณะที่นายคิมยืนยันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ (อินโฟเควสท์)

"คิม จอง อึน" ลั่นทั่วโลกจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ "ทรัมป์" ชี้ซั่มมิตช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้แถลงข่าวและลงนามในเอกสารร่วมกัน ภายหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์สิ้นสุดลง ผู้นำเกาหลีเหนือได้

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

กล่าวภายหลังการลงนามเอกสาร ซึ่งยังไม่มีกรเปิดเผยรายละเอียดว่าโลกจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่า เรามุ่งใจและการประชุมสุดยอดครั้งแรกนี้ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่พิเศษกับผู้นำเกาหลีเหนือ รวมทั้งขอบคุณนายเจมส์แมททีส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่ได้เตรียมจัดการประชุม (อินโฟเควสท์)

ผอ. IMF เตือนอนาคตเศรษฐกิจโลกกำลังมืดมน หลังสหรัฐฯ เดินหน้านโยบายกีดกันการค้า นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ พร้อมกับเตือนว่า เศรษฐกิจโลกกำลังมืดมนมากยิ่งขึ้น "สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เราเห็นคือความเชื่อมั่นที่ถดถอย อันเนื่องมาจากดำเนินนโยบายการค้าที่ไม่เหมาะสม" นางลา

การ์ดกล่าว การแสดงความเห็นของนางลาการ์ดมีขึ้นหลังจากการประชุมประจำปีในกรุงเบอร์ลินร่วมกับนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และผู้นำจากองค์กรเศรษฐกิจระดับโลกอย่างธนาคารโลก องค์กรการค้าโลก องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุดทำนิวไฮ 4 เดือน หุ้นแบงก์นำตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตัวขึ้นกว่า 200 จุดในวันอังคาร โดยสามารถปรับตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดบวก 209.05 จุด หรือ 0.59% uler ระดับ 35,692.52 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้นนำตลาดวันอังคาร (อินโฟเควสท์)

ไทย

ประธาน สนช.เผยส่งกรม.ลูก.ส.ให้นายกฯแล้ว ยันเร่งเคลียร์กม. ในมือ/ยังไม่ได้รับเชิญถกแก้คำสั่งหัวหน้า คสช. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว ส่วนความคืบหน้าของกฎหมายท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยังมีปัญหาอยู่ ทำให้รัฐบาลยังไม่สามารถส่งร่างกฎหมายดังกล่าวมาให้ สนช.พิจารณาได้ ดังนั้นจึงยังประเมินไม่ได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไรจะเกิดขึ้นก่อน แม้เดิมที่รัฐบาลตั้งเป้าให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อน แต่ สนช.ตั้งใจจะเร่งรัดพิจารณากฎหมายทุกฉบับให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั้งทั่วไป เพราะเกรงว่าหากมีกฎหมายค้างระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะทำให้เกิดความล่าช้าได้ ประธาน สนช.กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะนัดหารือเพื่อแก้ไขปัญหาพรรคการเมืองจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 ในวันที่ 14 มิ.ย.61 ว่ายังไม่ได้รับเชิญจากรัฐบาลเพื่อร่วมหารือในเรื่องดังกล่าว แต่ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ สนช.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะส่งใครมาชี้แจง โดยตามขั้นตอนก็จะตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาภายใต้กรอบเวลา 30 วัน ทั้งนี้หากมีประเด็นใดที่สมาชิก สนช.ต้องการฝากพิจารณาเพิ่มเติมก็สามารถฝากเป็นข้อสังเกตได้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.18 จุด ตามตลาดภูมิภาค ขานรับประชุมผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ, ราคาน้ำมันตืดขึ้นหนุน SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,727.29 จุด เพิ่มขึ้น 4.18 จุด (+0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 50,814.49 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวัน

อังคารปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกตอบรับผลประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐฯ กับผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ออกมาในทิศทางที่เป็นบวก อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าตืดขึ้นด้วย แต่वलุ่มเทวดโดยรวมค่อนข้างน้อย ดังนั้นการตืดตัวขึ้นของดัชนีจึงไม่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังต้องติดตามการประชุมเฟด-การประชุม ECB วันพุธตลาดฯคงจะแกว่งตัวในช่วงรอผลประชุมเฟด พร้อมให้ันแนวรับ 1,725 แนวต้าน 1,740 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันอังคารที่ระดับ 1,727.29 จุด เพิ่มขึ้น 4.18 จุด (+0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 50,814.49 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันอังคาร ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,735.84 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,724.71 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันอังคาร เพิ่มขึ้น 615 หลักทรัพย์ ลดลง 575 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 518 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันอังคาร มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 105,770 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 27,044 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ ซื้อสุทธิ 6,363 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 5,051 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.09% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันอังคาร NET INFLOW 4,551 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 5,051 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 500 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,466 ล้านบาท ด้าน

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ปัจจัยต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวภายหลังการประชุมกับนายคิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงที่สิงคโปร์ในวันอังคารว่า สหรัฐฯ จะให้การรับรองด้านความปลอดภัยแก่เกาหลีเหนือ ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 12-13 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.07 ระหว่างวันแกว่งแคบ รอดติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ-ผลประชุมเฟด นักบริหารเงินจากธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดวันอังคารที่ระดับ 32.07 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 32.08 บาท/ดอลลาร์ "วันอังคารแคบมาก ระหว่างวันวิ่งระหว่าง 32.07-32.10 ไม่ค่อยไปไหน ตลาดโลกก็แกว่งแคบ การประชุมสุดยอดผู้นำก็ส่งผลจำกัด ไม่มีด้านบวกหรือด้านลบ แต่คืนวันอังคารจะมีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาอย่างไรก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)"นักบริหารเงิน ระบุ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันพุธไว้ที่ 32.00-32.15 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 11				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Machine Tool Orders YoY	May P	14.90%	--	22.00%
Tuesday 12				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US CPI MoM	May	0.2%	0.2%	0.2%
CPI Ex Food and Energy MoM	May	0.2%	0.2%	0.1%
CPI YoY	May	2.80%	2.80%	2.50%
CPI Ex Food and Energy YoY	May	2.20%	2.20%	2.10%
CPI Index NSA	May	251.59	251.61	250.55
CPI Core Index SA	May	256.889	256.884	256.45
EU ZEW Survey Expectations	Jun	-12.6	--	2.4
JP PPI YoY	May	2.70%	2.10%	2.00%
PPI MoM	May	0.60%	0.20%	0.10%
Tertiary Industry Index MoM	Apr	1.00%	0.60%	-0.30%
Wednesday 13				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US PPI Final Demand MoM	May	--	0.3%	0.1%
PPI Ex Food and Energy MoM	May	--	0.2%	0.2%
PPI Final Demand YoY	May	--	2.80%	2.60%
PPI Ex Food and Energy YoY	May	--	2.30%	2.30%
EU Industrial Production SA MoM	Apr	--	-0.70%	0.50%
Industrial Production WDA YoY	Apr	--	2.70%	3.00%
Employment QoQ	1Q	--	--	0.30%
Employment YoY	1Q	--	--	1.60%
Thursday 14				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US FOMC Rate Decision (Upper Bound)	13-Jun	--	2.0%	1.8%
FOMC Rate Decision (Low er Bound)	13-Jun	--	1.8%	1.5%
Retail Sales Advance MoM	May	--	0.40%	0.30%
Retail Sales Ex Auto MoM	May	--	0.50%	0.30%
Initial Jobless Claims	9-Jun	--	222k	222k
Continuing Claims	2-Jun	--	1734k	1741k
EU ECB Main Refinancing Rate	14-Jun	--	0.00%	0.00%
ECB Marginal Lending Facility	14-Jun	--	0.25%	0.25%
ECB Deposit Facility Rate	14-Jun	--	-0.40%	-0.40%
JP Industrial Production MoM	Apr F	--	--	0.30%
Industrial Production YoY	Apr F	--	--	2.50%
Capacity Utilization MoM	Apr	--	--	0.50%
CH Retail Sales YoY	May	--	9.60%	9.40%
Retail Sales YTD YoY	May	--	9.70%	9.70%
Industrial Production YoY	May	--	7.00%	7.00%
Industrial Production YTD YoY	May	--	6.80%	6.90%
Fixed Assets Ex Rural YTD YoY	May	--	7.00%	7.00%
Friday 15				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US Industrial Production MoM	May	--	0.2%	0.7%
Capacity Utilization	May	--	0.781	0.78
EU Trade Balance SA	Apr	--	20.0b	21.2b
Trade Balance NSA	Apr	--	--	26.9b
CPI Core YoY	May F	--	1.10%	1.10%
CPI YoY	May F	--	1.90%	1.20%
CPI MoM	May	--	0.50%	0.30%
JP BOJ Policy Balance Rate	15-Jun	--	--	-0.10%
BOJ 10-Yr Yield Target	15-Jun	--	--	0.00%
CH New Home Prices MoM	May	--	--	0.57%

As of 13-Jun-18

Thai Stock Market	12-Jun-18	Chg	%Chg.
SET	1,727.29	+4.18	+0.24%
SET50	1,135.11	+3.28	+0.29%
SET100	2,520.00	+6.96	+0.28%
MAI	465.18	+2.48	+0.54%
Institution Net Position	1,329.50		
Proprietary Net Position	-489.52		
Foreign Net Position	-1,466.24		
Individual Net Position	1,329.50		
Total Trading Value	38,142.78		

Major Indices	12-Jun-18	Chg	%Chg.
Dow Jones	25,320.73	-1.58	-0.01%
S&P 500	2,786.85	+4.85	+0.17%
Nasdaq	7,703.79	+43.86	+0.57%
STOXX Europe 50	3,473.00	-10.00	-0.29%
FTSE 100	7,703.81	-33.62	-0.43%
DAX	12,842.30	-0.61	-0.00%
Nikkei 225	22,878.35	+74.31	+0.33%
Shanghai Composite	3,079.80	+27.02	+0.89%
Hang Seng	31,103.06	+39.36	+0.13%
KOSPI	2,470.15	+18.57	+0.76%
BES Sensex	35,692.52	+209.05	+0.59%
Jakarta Composite	6,106.70	+36.99	+0.61%
Philippines Composite	7,771.30	+30.56	+0.39%
Ho Chi Minh	1,020.76	-18.26	-1.76%

Crude Commodities	12-Jun-18	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	65.96	-0.08	-0.12%
Dubai (\$/bl)	73.97	-0.40	-0.54%
Brent (\$/bl)	75.44	-0.99	-1.30%
NYMEX (\$/bl)	66.36	+0.26	+0.39%
COMEX Gold	1,295.10	-3.80	-0.29%
Batic Dry Index	1,390.00	+3.00	+0.22%

Exchange Rate	12-Jun-18	11-Jun-18	%Chg.
USD/THB	32.08	32.04	+0.12%
EUR/USD	1.1746	1.1784	-0.32%
USD/JPY	110.36	110.00	+0.33%
GBP/USD	1.3371	1.3380	-0.07%
USD/CHY	6.4007	6.3918	+0.14%
USD/KRW	1,080.69	1,075.92	+0.44%
Dollar Index	93.821	93.605	+0.23%

Thai Bond Market	12-Jun-18	11-Jun-18	%Chg.			
Total Return Index	273.38	273.41	-0.01%			
Outright/ Cash Trading	105,769.99	49,668.49	+112.95%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
12-Jun-18	1.1793	1.2618	1.4241	1.5359	1.6625	1.8097
Change (bps)	-2.82	-2.69	-1.74	-0.35	-0.08	-0.28
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
	2.0898	2.3531	2.7791	3.0882	3.2868	3.4904
	+0.38	+0.77	+0.84	+1.35	+1.67	+0.69

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Bond Yield						
12-Jun-18	1.92	2.54	2.67	2.81	2.96	3.09
Change (bps)	-2.00	+2.00	+1.00	+1.00	+0.00	-1.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มีให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้